

SỞ Y TẾ HÒA BÌNH
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN

LƯƠNG SON

Số: 05/BC-TTYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lương Sơn, ngày 16 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình công tác Y tế trước tết nguyên đán Quý Mão năm 2023

Thực hiện công văn số: 08/UBND-VP ngày 03/01/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Lương Sơn về việc Tăng cường các biện pháp đảm bảo đón tết nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm;

Thực hiện công văn số: 31/VP-YT ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Văn phòng HĐND và UBND huyện Lương Sơn về việc báo cáo tình hình trước, trong và sau tết nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Trung tâm Y tế huyện Lương Sơn Báo cáo tóm tắt tình hình công tác Y tế trước tết nguyên đán Quý Mão năm 2023 như sau:

I. CÁC HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN TRƯỚC TẾT NGUYÊN ĐÁN

- Trung tâm Y tế đã chỉ đạo các Trạm Y tế nghiêm túc triển khai và thực hiện nghiêm các văn bản, hướng dẫn của Trung tâm Y tế, Sở, Bộ Y tế. Đảm bảo công tác khám, chữa bệnh hiệu quả để người dân đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 An toàn, khỏe mạnh.

- Chủ động xây dựng Lịch trực đảm bảo công tác y tế dịp Tết nguyên đán Quý Mão 2023. Trong đó:

+ Bảo đảm thường trực 4 cấp: trực lãnh đạo, xử lý thông tin Đường dây nóng; trực chuyên môn; trực hành chính - hậu cần và trực bảo vệ - tự vệ. Danh sách cán bộ trực phải được niêm yết tại các khoa, phòng. Có kế hoạch về phòng chống cháy nổ, thảm họa, tai nạn hàng loạt; Sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật cho tuyến dưới, tham vấn về chuyên môn khi cần thiết.

+ Chủ động đối phó với dịch bệnh đặc biệt dịch Covid-19, tai nạn, ngộ độc, cấp cứu hàng loạt có thể xảy ra: Tiếp tục thực hiện các Chỉ đạo của Chính phủ và ngành y tế về phòng chống dịch Covid-19. Giám sát phát hiện sớm, xử lý kịp thời các bệnh dịch thường gặp trong mùa đông xuân không để dịch lây

lan, bùng phát trong cộng đồng. Không có dịch bệnh xảy trước thời điểm tết nguyên đán.

+ Tổ chức tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh cho người bệnh: Dự trữ đủ thuốc, dịch truyền và các phương tiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ cấp cứu, khám chữa bệnh, đặc biệt là cấp cứu tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm. Bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời, không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ. Nếu trái tuyến, trái chuyên khoa cơ sở y tế cần xử lý cấp cứu ban đầu ổn định, giải thích đầy đủ cho người bệnh, người nhà người bệnh trước khi chuyển đi cơ sở y tế khác.

+ Về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm: Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm tại 20 cơ sở kinh doanh, thực phẩm; Số cơ sở vi phạm: 0 cơ sở; Công tác truyền thông đến các đối tượng sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng thực phẩm; Trước tết nguyên đán không có ca, vụ ngộ độc nào xảy ra trên địa bàn huyện.

II. NHẬN ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TRONG VÀ SAU TẾT

- Duy trì thành quả phòng chống dịch, khống chế không để dịch bùng phát trong và sau tết nguyên đán.

- Thường xuyên giám sát công tác vệ sinh An toàn vệ sinh thực phẩm, không để xảy ra ca, vụ Ngộ độc nào xảy ra trên địa bàn huyện.

- Tuyên truyền phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông. Hạn chế tối thiểu các ca tai nạn xảy ra trên địa bàn.

- Duy trì trực chuyên môn, trực dịch. Chuẩn bị sẵn sàng cấp cứu, khám chữa bệnh cho người dân.

Trên đây là báo cáo báo cáo tình hình công tác y tế trước, trong và sau tết nguyên đán Quý Mão năm 2023 của Trung tâm y tế huyện Lương Sơn.

Nơi nhận:

- Văn phòng HĐND & UBND huyện (B/c);
- Lưu VT.



PHÓ GIÁM ĐỐC
Thạc sĩ: Nguyễn Đức Hải